



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกรณีการค้างชำระและการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาความว่า “นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธี ขั้นตอน และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิตโดยผ่อนผันได้ไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา”

หากนิสิตมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่องเกิน ๑ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอนุญาตให้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. นิสิตต้องระบุและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ปกครองรับทราบสภาพการค้างชำระของนิสิตและลงนามกำกับในใบคำร้อง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อผู้ปกครองให้ชัดเจน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะติดต่อผู้ปกครองได้

๒. คณะและภาควิชาที่นิสิตสังกัดอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทุนทำงานให้กับนิสิตเป็นรายการณ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะนิสิตสังกัด

๓. สำหรับนิสิตที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทกู้ยืมเงินหลักสูตร ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะใช้เวลาในการดำเนินการเกินกว่า ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งมีผลทำให้ต้องขออนุมัติค้างชำระค่าธรรมเนียมข้ามภาคการศึกษา กรณีนี้ให้นิสิตแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นประกอบการเสนอคำร้องมาด้วย โดยให้สำนักบริหารการศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทะเบียนนิสิตในระดับวิทยาเขต เสนอคำร้องต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต พิจารณาอนุมัติเป็นรายการณ์

๔. นิสิตที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายที่ไม่ใช่การรออนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ทำเอกสารรับทราบการเป็นหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัยทุกกรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศโดยเคร่งครัดทุกวิทยาเขต โดยจะระงับการออกเอกสารทางการศึกษา การไม่เสนอชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษา การไม่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับปริญญาหรืออนุปริญญาจนกว่าจะดำเนินการชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม ให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นรายการณ์ได้ เช่น การไม่อนุญาตให้นิสิตใหม่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์